



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 26 ธันวาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ปรับ...รับโลกเปลี่ยน	แนวหน้า
2. สัมภาษณ์: ส่งออกปศุสัตว์ปีหมูสดใส จ่อทำนิวไฮ 2.4 แสนล้าน	ฐานเศรษฐกิจ
3. สศก.ประเมินรายได้เกษตรกร ปี'61เพิ่มขึ้น-แนวโน้ม'62ยังโต	แนวหน้า
4. TWPCวางวุ้นเส้นแห้งในเซเว่นฯ มั่นใจดันยอดขาย-รายได้โตแกร่ง	ผู้จัดการรายวัน360 องศา
5. ภาพข่าว: เปิดสัมมนา	โพสต์ทูเดย์
6. กล้วยน้ำว้าราคาสินค้าเกษตรปี62ดีขึ้น	เดลินิวส์
7. สนช.ฉลุยคลายล็อกกัญชา-กระท่อม	มติชน
8. รายงาน: ธปท.เดินหน้าสางปัญหา 'สหกรณ์ออมทรัพย์-ลดต้นทุนเอสเอ็มอี'	ฐานเศรษฐกิจ
9. ยันสเปกถนนยาง1หมู่บ้านไม่เอื้อใคร	แนวหน้า
10. ยูโสรโรโมเดลเมืองเกษตรอินทรีย์ ขยายพื้นที่ผลิตเพิ่มช่องทางตลาด	แนวหน้า
11. ภาพข่าว: ยื่นหนังสือ	แนวหน้า
12. ส่งสนช.คลายล็อก 'กัญชา' กับ 'จุดดำ' ที่ยังไม่ได้แก	คมชัดลึก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 13759 หน้า : 4 (ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว : บุคคลแนวหน้า: ปรับ...รับโลกเปลี่ยน

บุคคล แนวหน้า



ปรับ...รับโลกเปลี่ยน : กฤษฎา บุญราช
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนา
เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561
และแนวโน้มปี 2562” ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน
เกษตรปรับ เกษตรกรปรับเปลี่ยน” จัดโดย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี
ณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษา รมว.
เกษตรฯ พร้อมด้วย 3 รองเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว, อัญชนา ตราโช
และ ฉันทานนท์ วรรณเขจร ร่วมงาน
ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : สัมภาษณ์: ส่งออกปศุสัตว์ปีหมูสดใสร้อยกว่า 2.4 แสนล้านบาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ฉบับที่ : 3430 หน้า : 9 (บน)

ส่งออกปศุสัตว์ปีหมูสดใส จ่อทำนิวไฮ 2.4 แสนล้านบาท

สัมภาษณ์ INTERVIEW 5

อรอุมา ศรีสมัย

ลำ

นางงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.)

รายงานการส่งออก
สินค้าเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ของไทยไปตลาดโลก 10 เดือนแรกปี 2561 มีมูลค่า 1.1 ล้านล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 1.126 ล้านล้านบาท หรือลดลง 2.1% สินค้าที่ส่งออกลดลงได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ยางพารา และผลไม้ ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสงครามทางการค้า ซึ่งตรงกันข้ามกับสินค้าเกษตรหมวดปศุสัตว์ที่การส่งออกในรอบปี 2561 ยังไปได้ดี ส่วนจะขยายตัวได้ต่อเนื่องในปี 2562 หรือไม่นั้น “ฐานเศรษฐกิจ” สัมภาษณ์พิเศษ นสพ. สรวิต ฮานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถึงสถานการณ์ ทิศทาง แนวโน้มในปีหมูที่จะมาถึง

มั่นใจปี62พุ่ง2.4แสนล้านบาท

นสพ. สรวิต กล่าวถึงภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรหมวดปศุสัตว์ของไทยในปี 2561 ว่า ขยายตัวเป็นที่น่าพอใจ คาดจะมีมูลค่ารวมกว่า 2.1 แสนล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวนี้ทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมทั้งในเรื่องของการควบคุม ป้องกันโรคและมาตรฐานของสินค้าส่ง



▲ นสพ. สรวิต ฮานีโต

ออก เฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานของสากล สารตกค้างและสวัสดิภาพของสัตว์ เฉพาะอย่างยิ่งตลาดสหภาพยุโรป (อียู) ที่ให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้มาก ซึ่งจากแนวโน้มที่ยังดีต่อเนื่องทำให้คาดการณ์ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยในปี 2562 มีทิศทางแนวโน้มที่สดใส คาดส่งออกได้มูลค่าไม่ต่ำกว่า 2.4 แสนล้านบาท

ไก่เนื้อออร์เดอร์เพิ่ม

สำหรับสินค้า “ไก่เนื้อ” ยังเป็นพระเอกมาอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมจะมีการส่งออกประมาณกว่าแสนล้านบาท โดยปลายเดือน

มกราคม 2562 ทางเจ้าหน้าที่อียู จะมาตรวจโรงงานไก่เนื้อของไทย ทางกรมปศุสัตว์ได้เตรียมการในเรื่องของการเข้มงวดปรับปรุงมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) อย่างเข้มงวด เชื่อว่าหากได้การรับรองโรงงานเพิ่มสินค้าก็มีโอกาสจะส่งออกได้เพิ่มขึ้น

ส่วนตลาดจีน เวลานี้ส่งออกได้แล้ว 6 บริษัท จากที่มาตรวจรับรอง 19 บริษัท ยังเหลือ 13 บริษัท ทางกรมไม่ได้นิ่งนอนใจ จะเร่งดำเนินการไปทางตามใน

เรื่องผลการตรวจโรงงาน หากได้ครบทุกโรงงานก็จะส่งออกได้เพิ่ม เพราะตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ มีกำลังการบริโภคมาก ปัจจุบันในจีนกำลังเผชิญปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF) ระบาดถึง 96 จุดแล้วนับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา จึงทำให้ชาวจีนหันมาบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้น จึงเป็นอานิสงส์ของไทยจะได้ส่งออกเพิ่มขึ้น

อาหารสัตว์เลี้ยงโตไร้มีด

ถัดจาก ไก่เนื้อ รองลงมา เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆ ของโลก

รหัสข่าว: C-181227022004 (26 ธ.ค. 61/06:30)

หน้า: 1/2

iQNewsAlert

บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

☎ 02-253-5000, 02-651-4700

☎ 02-253-5001, 02-651-4701

✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : สัมภาษณ์: ส่งออกปศุสัตว์ปีหมูสดใส จ่อทำนิวไฮ 2.4 แสนล้าน

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ฉบับที่ : 3430 หน้า : 9 (บน)

เห็นได้จากบริษัทยักษ์ใหญ่แบรนด์ข้ามชาติมาใช้ไทยเป็นฐานผลิต รวมถึงบริษัทของไทยเองก็ได้หันมาผลิตและส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงกันเพิ่มขึ้น จากย้อนไปกว่า 20 ปี ยอดการส่งออกแต่หลักพันล้าน แต่ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท ถือเป็นเทรนด์โลกที่มาแรงมาก จากปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไป การเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนไปกลายเป็นเพื่อนมนุษย์ ดังนั้นการดูแลและการเอาใจใส่ก็มากยิ่งขึ้น นวัตกรรมอาหารที่จะเสริมเข้าไปทำให้ไทยได้เปรียบ มอง

โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ทำให้ชาวจีนหันมาบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้น เป็นอานิสงส์ของไทย จะส่งออกเนื้อไก่ไปจีนมากขึ้น

ว่าอาหารสัตว์จะเติบโตได้มาก เพราะสามารถขายได้ทั่วโลก

หมู-ไก่เน้นบริโภคภายใน น.สพ.สรวิศ กล่าวว่า ในส่วนของสุกรจะเน้นบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ราคาในประเทศเริ่มดีขึ้น อุตสาหกรรมคาดว่าจะ

มีการพัฒนามาก ปีจจัยเสี่ยงก็คือต้นทุนส่วนใหญ่จะไปอยู่กับอาหารสัตว์ โดยรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการสนับสนุนปลูกข้าวโพดพระราชวังจะทำให้เงินตราอยู่ในประเทศ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย

“ขณะนี้มีกรมได้กำกับด้านกักกันสัตว์ทุกด่านเข้มงวด มีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงด้าน รวมทั้งมีการปรับเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มจะทำให้ผู้เลี้ยงควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรได้ หากสามารถป้องกันโรคได้ถึงกลางปี 2562 ถือว่าประสิทธิภาพยอดเยี่ยมแล้ว”

ส่วนในเรื่องของสุกรนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา กำลังศึกษาเรื่องสารตกค้างใช้เวลา 8 เดือนขณะนี้มียางานผลมาบ้างแล้วว่าจะมีความเสี่ยงอย่างไร ระดับไหน ดังนั้นหากมีความเสี่ยงกับผู้บริโภคในประเทศคงจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้

เช่นเดียวกับ “ไข่ไก่” มาตรการต่างๆ ที่ออกมา 3 มาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาคงตัว ทั้งการปรับลดปริมาณการผลิตไข่ไก่ ได้แก่ ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง 1 ล้านตัว ส่งออกไข่ไก่ 61 ล้านฟองและปลดพ่อแม่พันธุ์ไข่ไก่ (พีเอส) อายุ 25-60 สัปดาห์ 1 แสนตัว พร้อมทบทวนแผนนำเข้าปู่ย่าพันธุ์ไข่ไก่ (ซีพี) ให้ลด

เหลือจำนวน 3,800 ตัว จากปีก่อนหน้านี้ขอนำเข้า 6,000 ตัว และพ่อแม่พันธุ์ไข่ไก่ (พีเอส) จำนวน 4.6 แสนตัว จาก 15 บริษัท จากปีที่แล้วขอนำเข้า 6 แสนตัว หากมาตรการต่างๆ ที่กล่าวมายังไม่สามารถดันราคาไข่ไก่ทะเลหน้าฟาร์มได้ที่ 2.50 บาทต่อฟอง หลังปีใหม่จะดันส่งออกไปไกล-ปลดแม่ไก่เพิ่ม

ดับโคเนื้อ-โคนม-แพะ

“นอกจากสินค้าปศุสัตว์หลักๆ แล้ว ยังมีสินค้าที่กรมกำลังผลักดันให้เป็นดาวรุ่งตัวใหม่เสริมทัพการส่งออกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ได้แก่ โคเนื้อ โดยเร่งปรับมาตรฐานจีเอ็มพี มองว่าตลาดนี้ไปได้ไกลจากปัจจุบันในประเทศก็ไม่เพียงพอต่อการบริโภค แม้ว่า จะมีโครงการรัฐบาลเข้ามาเติมเต็มคือ โครงการสร้างอาชีพระยะที่ 1-2 และโครงการโคบาลบูรพาล่าสุดเริ่มที่จะเลี้ยงโคเนื้อที่ต่างประเทศเลี้ยงได้ เช่น ไควกิว เป็นต้น เช่นเดียวกับโคนมไทยอยู่ในระดับชั้นนำของอาเซียนที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปได้ในหลายประเทศ อาทิ จีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน ล่าสุด มาเลเซียก็สนใจจากคุณภาพนมโคไทยดี รวมทั้งแพะและแกะ ก็ มีอนาคต สรุปแล้วภาพรวมสินค้าปศุสัตว์ไทยในปี 2562 สดใสเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 13759 หน้า : 8 (ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว : สศก.ประเมินรายได้เกษตรกร ปี'61เพิ่มขึ้น-แนวโน้ม'62ยังโต

สศก.ประเมินรายได้เกษตรกร ปี'61เพิ่มขึ้น-แนวโน้ม'62ยังโต

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2561 วัตถุประสงค์นี้เศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วย ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ดัชนีราคาสินค้าเกษตร และดัชนีรายได้เกษตรกรพบว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.43 เมื่อเทียบกับปี 2560 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ อาทิ ทุเรียน เงาะ และลำไย และปศุสัตว์คือ สุกร ไก่ เนื้อ ไข่ไก่ และโคเนื้อ ด้าน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และ มังคุด

ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 5.86 เมื่อเทียบกับปี 2560 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา อ้อย โรงงาน ปาล์มน้ำมัน สับปะรด และปศุสัตว์ คือ สุกร ไก่เนื้อ และโคเนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน ลำไย และ ไข่ไก่ หากมองถึงดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2561 พบว่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ที่ร้อยละ 0.19 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยที่ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ลดลง และเมื่อพิจารณาถึงรายได้เกษตรกรแต่ละหมวดสินค้า พบว่า หมวดพืชผล รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.46 โดยสินค้าพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลไม้ คือ ทุเรียน เงาะ และลำไย

หมวดปศุสัตว์รายได้เกษตรกร ลดลงร้อยละ 3.04 เนื่องจากผลผลิตสินค้าปศุสัตว์หลักทั้งไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และโคเนื้อ ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาส่วนใหญ่ อ่อนตัวลง และหมวดประมง ลดลงร้อยละ 22.11 เนื่องจากราคากุ้งขาวแวนนาไมลดลง สอดคล้องกับราคาในตลาดโลกที่ลดลงตามภาวะอุปทานส่วนเกิน ทั้งนี้ แม้ดัชนีรายได้เกษตรกรของสาขาปศุสัตว์และประมงจะลดลง แต่ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรยังเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของสาขาพืชเป็นหลัก รวมทั้งเป็นผลจากการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการเกษตร ประกอบกับส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด ด้วยหลักการตลาดนำการผลิต และขยายพื้นที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น

รองเลขาธิการ สศก.กล่าวต่อว่า หากมองแนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 จากผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญที่เพิ่มขึ้น อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมันและผลไม้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศ ยังคงเอื้อต่อการผลิตทางการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการดำเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตร โดยปี 2562 เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม และการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้ดัชนีรายได้ภาคเกษตรปีหน้ายังขยายต่อเนื่อง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

หัวข้อข่าว : TWPCวางวันเส้นแห้งในเซเว่นฯ มั่นใจดันยอดขาย-รายได้โตแกร่ง

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ฉบับที่ : 2808 หน้า : 5 (กลาง)

TWPCวางวันเส้นแห้งในเซเว่นฯ มั่นใจดันยอดขาย-รายได้โตแกร่ง

ผู้จัดการรายวัน360 - ไทยวา ส่งผลิตภัณฑ์เส้นแห้ง ตรามังกรคู่ เข้าจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อครบวงจร 10,500 สาขาทั่วประเทศ หวังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสะดวกใกล้บ้าน มั่นใจกระแสตอบรับแรง ดันยอดขาย-รายได้โตแกร่ง ขณะที่ไตรมาส 4 เข้าสู่ไฮซีซั่นมั่นใจผลงานสดใส

นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์เส้นแห้ง ตรามังกรคู่ 80 กรัม เข้าจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) ร้านสะดวกซื้อครบวงจรที่มีสินค้าสดใหม่ที่หลากหลาย จำนวน 10,500 สาขาทั่วประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว

“เราเชื่อมั่นว่าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงผู้บริโภค เนื่องจากมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เส้นแห้ง ตรามังกรคู่ ได้สะดวกและรวดเร็ว ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค และมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม และเพิ่มยอดขายและรายได้ของบริษัทฯ เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ” นายโฮ เรน กล่าวไว้ว่า แนวโน้มผลการ

ดำเนินงานไตรมาส 4 ปีนี้ คาดจะสามารถเติบโตได้มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และเติบโตมากกว่าไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากจะเข้าสู่ช่วง High Season ของธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง และได้รับปัจจัยบวกจากการปรับตัวลดลงของต้นทุนวัตถุดิบหัวมัน ประกอบกับกำลังการผลิตธุรกิจแป้งฯ เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการขายมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น

“ปัญหาหัวมันราคาสูงและขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมา กำลังทยอยกลับสู่ภาวะปกติ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าปริมาณหัวมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี 62 นี้ ทำให้เราเชื่อมั่นว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง” นายโฮ เรน ฮวา กล่าว

ขณะที่ผลประกอบการในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายรวม 1,722 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหาร และธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งได้รวมยอดขายของธุรกิจใหม่คือ ธุรกิจแป้งมันสำปะหลังตัดแปรรูปด้วย.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: เปิดสัมมนา

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
ฉบับที่ : 5802 หน้า : A4 (บน)



เปิดสัมมนา : กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดการสัมมนา เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 * โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ เกษตรกรปรับเปลี่ยน" โดยมี ดร.รงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : กฎภูยัยนราคาสินค้าเกษตรปี62ดีขึ้น

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

ฉบับที่ : 25276 หน้า : 8 (ล่าง)

กฏภูยัยนราคาสินค้าเกษตรปี 62 ดีขึ้น

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 61 และแนวโน้มปี 62 ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ เกษตรกรปรับเปลี่ยน” ว่า การพัฒนาการเกษตรของประเทศภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และเกษตรกรเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทยในอนาคต ซึ่งจะทำให้ภาคเกษตรและเกษตรกรไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้อย่างเท่าทัน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 62 ในภาพรวมว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีราคาสินค้าเกษตรจะเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และยางพารา เนื่องจากการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรที่มีมาอย่างค่อนเนื่อง อาทิ การปรับระบบการทำงานของข้าราชการร่วมกับเกษตรกรให้มีความสอดคล้องกัน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตและจำหน่ายให้แก่เอกชน เป็นต้น

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า ด้านปศุสัตว์ได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง โดยการจำกัดและลดจำนวนแม่พันธุ์ไก่ไข่ลง 1 ล้านตัว คาดว่าจะสามารถดึงราคาไข่ไก่ให้สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ในปี 62 กระทรวงเกษตรฯเตรียมมาตรการในการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยการหารือร่วมกับภาคเอกชนในการลดราคาปุ๋ย ซึ่งจะมียุทธศาสตร์ 20-30 บาทต่อกิโลกรัมด้วย สำหรับวัตถุประสงค์การสัมมนานี้เน้นให้ความรู้สำคัญ 2 ประการคือ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 61 และการคาดการณ์แนวโน้มปี 62 ทั้งเศรษฐกิจการเกษตรภาพรวม และรายสาขาการผลิตที่สำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งพี่น้องเกษตรกร นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้ทราบถึงสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลต่อเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 62 เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับเตรียมการรองรับได้อย่างเหมาะสม ประการที่ 2 ได้เชิญนักวิชาการ ตัวแทนเกษตรกร และภาคเอกชนมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวของภาคเกษตรไทย เพื่อให้ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาและการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป.

สนช.ฉลุยคลายล็อก กัญชา-กระท่อม

ปปส.จัดโซนปลูก-เคี้ยว 'ม.รังสิต'เตือนเสี่ยค่าโง่ เอื้อต่างชาติขอสิทธิบัตร

สนช.ผ่านฉลุยร่างกฎหมายคลายล็อกกระท่อม-กัญชาเพื่อการแพทย์ ไฟเขียว ป.ป.ส.กำหนดพื้นที่ปลูก-จัดโซนเคี้ยวกระท่อม (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

กัญชา

สนช.ถร่างกม.คลายล็อกกัญชา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานการประชุม สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ วาระ 2-3 จำนวน 28 มาตรา ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่มีนายสมชาย แสวงการ เป็นประธาน พิจารณาเสร็จแล้ว สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว คือ ให้กัญชาและกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้รักษาโรค ภายใต้การควบคุมและดูแลทางการแพทย์ได้ และเพิ่มกรรมกรควบคุมยาเสพติดให้โทษเฉพาะวาระที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จำนวน 8 ตำแหน่งคือ 1.ปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3.อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 4.อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 5.อธิบดีกรมสุขภาพจิต 6.นายกแพทยสภา 7.นายกสภาการแพทย์แผนไทย และ 8.นายกสภาเภสัชกรรม

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพื่อประโยชน์ทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยพัฒนา รวมถึงเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ อย. ส่วนการผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง หรือจำหน่าย กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนด และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

อำนาจปปส.กำหนดโซนปลูก

ทั้งนี้ หน่วยงานที่จะได้รับอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง หรือจำหน่าย กัญชาได้นั้น ประกอบด้วย 1.หน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน วิชาด้านการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามแก่ปัญหาเสพติด หรือ

สภาเกษตรกรไทย 2.ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้านตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด 3.สถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์ 4.ผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรรมที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน จัดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชุมชน 5.ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 6.ผู้ป่วยที่เดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาเสพติดติดตัว เพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว 7.ผู้ขออนุญาตอื่น ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบพร้อมกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ให้ความเห็นชอบการกำหนดโซนหนึ่งในการปลูกกัญชา หรือผลิตทดสอบ เสพหรือครอบครองในปริมาณที่กำหนด รวมถึงมีอำนาจกำหนดให้ท้องที่ใดเป็นพื้นที่เสพกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

สภาผ่านฉลุย166ต่อ0เสี่ยง

รายงานแจ้งว่า ด้านบทลงโทษ หากครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต หากปริมาณกัญชาไม่ถึง 10 กิโลกรัม มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ครอบครองเกิน 10 กิโลกรัม จำคุก 1-15 ปี ปรับ 100,000-1,500,000 บาท เป็นต้น เมื่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 3 ปี ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือครอบครองกัญชาทุก 6 เดือน นอกจากนี้ ยังกำหนดบทเฉพาะกาล ผู้ใดมีกัญชาในครอบครองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วย รักษาโรคเฉพาะตัว หรือวิจัย ก่อนกฎหมายนี้

บังคับใช้ ไม่ต้องรับโทษ เมื่อดำเนินการ ขอบ
ใบอนุญาตต่อเลขอายุภายใน 90 วัน นับแต่
กฎหมายบังคับใช้ ถ้าไม่อนุญาตให้ตกเป็นของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือทำลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสมาชิก สนช.
พิจารณาสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว
เสร็จครบทุกมาตราแล้ว ที่ประชุม สนช.ลง
มติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้
โทษด้วยคะแนน 166 ต่อ 0งดออกเสียง
13 ให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตาม
กฎหมายต่อไป

ไบโอไทยชดฐรัฐไม่ป้องคนไทย

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการ

มูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย กล่าวว่า วันนี้
ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลไม่ได้สนใจปกป้องคน
ไทยเลย แม้ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ได้รับความ
เห็นชอบจาก สนช. แต่ที่ผ่านมา คาด
หมายว่าจะยกเลิกการยื่นขอสิทธิบัตรเกี่ยว
กับกัญชาก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ กลับ
ปรากฏความจริงว่าการทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่ได้ดำเนินการตามที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิ
รวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยให้
ข่าวไว้ว่าจะยกเลิก 3 คำขอสิทธิบัตร ซึ่งจะ
เหลืออีก 7 คำขอ กลับกลายเป็นว่ายังคงเป็น
10 คำขอที่ไม่ได้ยกเลิก เท่ากับไม่ได้ทำอะไร
เลย ไม่ได้ฟังเสียงประชาชน ไม่ได้ฟังเสียง
ของนักวิจัยไทย แล้วอนาคตจะฝากความหวัง
ได้อย่างไร ตรงนี้ประชาชนจะได้เรียนรู้แล้ว
ว่าคำรับปากของทีมนเศรษฐกิจหรือรัฐบาลชุด
นี้ ซึ่งเป็นแกนสำคัญของการจัดตั้งพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) หาคความเชื่อถือไม่ได้ จึง
ไม่ต้องหวังว่าหากมาเป็นรัฐบาลมีบทบาท จะ
ทำอะไรตามที่หาเสียงหรือไม่

“ผมไม่เลือกพรรคพลังประชารัฐแน่นอน
มีหลายเหตุผล รวมทั้งเหตุผลนี้ชัดเจนมาก
และภาคประชาชนก็เห็นแล้ว และเชื่อว่า
ประชาชนที่ต้องการปกป้องทรัพยากร และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกลุ่มคนที่จะได้
ประโยชน์ รวมทั้งผู้วยที่จะได้ใช้กัญชา
ทางการแพทย์ก็ได้พูดสว่างว่า ควรเลือก
มาบริหารประเทศหรือไม่” นายวิฑูรย์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า จากนั้นจะเคลื่อนไหว
อย่างไรต่อไป นายวิฑูรย์กล่าวว่า ส่วนตัวคิด
ว่าประชาชนจะใช้กรณีนี้ในการสั่งสอน โดย
การไม่สนับสนุนแกนนำที่ก่อตั้งพรรคพลัง
ประชารัฐแน่นอน ส่วนมูลนิธิจะร่วมหารือ

กับเครือข่ายภาคประชาชนว่าจะเคลื่อนไหว
อย่างไรต่อไป นอกเหนือจากเดินหน้าฟ้องร้อง
ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต และทางกลุ่มจะ
เดินหน้าณรงค์เรื่องนี้ให้ประชาชนรับทราบ
มากยิ่งขึ้นว่าจะทำอะไรให้ที่รัฐบาลนี้ได้
รับบทเรียนจากภาคประชาชน

ปมสิทธิบัตรยงคาราคาซัง

นายวิฑูรย์กล่าวอีกว่า ปัญหาการยื่นขอ
จดสิทธิบัตรกัญชามีหลักฐานปรากฏตามสื่อ
ชัดเจน จะมากล่าวว่าไม่จริงไม่ได้ แบ่งเป็น
1.เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสนธิ
รัตน์แถลงว่า “คำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจาก
กัญชาที่เป็นที่สนใจของสังคมมีข้อยูดีแล้ว”
โดยได้ใช้มาตรา 30 ให้อธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญายกเลิกคำขอที่ 1101003758 (การ
ใช้ไฟโตแคนนาบินอยด์ หรือสารผสมของสาร
ดังกล่าวในการรักษาโรคลมบ้าหมู) ต่อมาเมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ได้แถลงอีกครั้ง
ว่า คำขอสิทธิบัตรกัญชาเลขที่ 0501005232
(วิธีการสำหรับการทำให้ทรานส์-(-)- เดลตา9
-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล และทรานส์-(+)-
เดลตา9 -เตตราไฮโดรแคนนาบินอล บริสุทธิ์)
และคำขอเลขที่ 0601002456 (ส่วนผสมเชิง
เภสัชกรรมที่ออกฤทธิ์ของแคนนาบินอยด์
สำหรับรูปแบบขนาดยาที่ถูกปรับปรุง) เจ้า
หน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แจ้งปฏิเสธ
การจดสิทธิบัตรแล้ว

นายวิฑูรย์กล่าวต่อว่า 2.จากการตรวจสอบ
ของไบโอไทยล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
ซึ่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.....
จะเข้าพิจารณาเพื่อลงมติในวาระ 3 ของ สนช.
กลับพบว่าสถานะของคำขอสิทธิบัตรทั้ง 3 ดัง
กล่าวยังอยู่ในชั้น “ประกาศโฆษณาคำขอสิทธิ
บัตร” และ “ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบ
รับและจัดส่งเอกสาร” โดยไม่ได้มีวีแว่วว่าจะ
มีการยกเลิกคำขอ และไม่ได้ชี้ให้เห็นว่า “สิทธิ
บัตรจากกัญชามีข้อยูดีแล้ว” ดังคำแถลงของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่ประการ
ใด 3.จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้รับแจ้งว่า คำขอ 1101003758
นั้น กรมก็ยังไม่ดำเนินการเพิกถอน โดยอ้าง
ว่าข่าวสารที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นความเข้าใจผิด
ของสื่อมวลชน เพราะกรมบอกว่าจะดำเนินการ
พิจารณาเพิกถอนเท่านั้น

อ้างยกเลิกแล้วแค่ปาตี

นายวิฑูรย์กล่าวว่า 4.จากคู่มือการตรวจ

สอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุ
สิทธิบัตร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2555 ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่าเมื่อแจ้งยกเลิก
คำขอแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีเวลา 90 วัน ใน
การชี้แจง และอาจขอเลื่อนคำชี้แจงไปมากกว่า
นั้นก็ได่ ดังนั้นสิ่งที่อ้างว่าการยกเลิกสิทธิบัตร
ที่บอกว่ามีข้อยูดีแล้ว จึงไม่เป็นความจริงแต่
ประการใด ดังนั้นเมื่อ สนช.ผ่านร่างกฎหมาย
ดังกล่าว จึงไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าการยื่นขอ
สิทธิบัตรของต่างชาติจะถูกยกเลิก

“คาดว่าเรื่องการยกเลิกการยื่นขอสิทธิ
บัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของต่างชาติ ทั้ง
3 สิทธิบัตรที่รัฐมนตรีแถลงเองว่าจะปฏิเสธ
คำขอ และสิทธิบัตรที่เหลืออีกอย่างน้อย
7 สิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คงไม่
สามารถดำเนินการได้โดยรัฐบาลนี้ค่อนข้าง
แน่นอน หากประชาชน สื่อมวลชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่ติดตามเรื่องสิทธิบัตรกัญชาอย่าง
ใกล้ชิด คำขอสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งหมดหรือบางส่วน จะกลายเป็นสิทธิบัตรใน
ที่สุด เรียกได้ว่าทั้งหมดกลายเป็นป่าที่ระดับ
ชาติ โดยมีผู้ได้ประโยชน์เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่
และบริษัทยาข้ามชาติที่ครอบครองสิทธิบัตร
กัญชาในที่สุด” นายวิฑูรย์กล่าว

‘ปานเทพ’ชี้ปท.เสียประโยชน์

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบัน
แพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ปาน
เทพ พัวพงษ์พันธ์” ระบุว่า ตามที่ สนช.จะ
พิจารณาเพื่อลงมติวาระที่ 3 พ.ร.บ.ยาเสพติด
ให้โทษ ในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ โดยมีการ
กล่าวอ้างว่าเมื่อกฎหมายฉบับดังกล่าวบังคับ
ใช้แล้ว จึงจะพิจารณาความชัดเจนเรื่องสิทธิ
บัตรที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดกัญชาในภาย
หลัง ถือว่ามีความลุ่มเสี่ยงจะเป็นอันตรายต่อ
ประเทศชาติ และจะทำให้ไทยต้องสูญเสียผล
ประโยชน์อย่างมหาศาลจากสิทธิบัตรเหล่านี้

นายปานเทพระบุผ่านเฟซบุ๊กกว่า เหตุผล
ส่วนหนึ่งที่ภาคประชาสังคมเรียกร้องให้
ยกเลิกคำขอสิทธิบัตร และเพิกถอนประกาศ
โฆษณาคำขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
เพราะในขณะที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร รวม
ถึงการประกาศโฆษณาคำขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
กับกัญชา ล้วนแล้วเป็นช่วงเวลาที่ยัง
ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพราะเป็นยาเสพติด
ให้โทษประเภทที่ 5 ไม่สามารถที่จะมีใคร

ผลิต ครอบครอง เสพหรือจำหน่ายได้ ดังนั้น คำขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกัญชาจึงไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 9 (5) เพราะถือเป็นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถยกเลิกได้ทันที แต่กลับไม่ดำเนินการแต่อย่างใด

อัดผ่านกม.เท่ากับพอกความผิด

“มาถึงวันนี้มีความพยายามจะผ่านร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ....โดยอ้างว่าจะแก้ไขปัญหาสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกัญชาในภายหลังนั้น อาจทำให้ประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายในวันข้างหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกัน” นายปานเทพกล่าว

นายปานเทพยังโพสต์อีกว่า เมื่อ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ....ผ่านความเห็นชอบจาก สนช. และประกาศบังคับใช้เมื่อใด จะส่งผลทำให้การกระทำความผิดเดิมในการรับจดสิทธิบัตรหรือประกาศโฆษณาคำขอสิทธิบัตรเกี่ยวข้องกับกัญชา กลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายโดยทันที และไม่มีใครที่จะดำเนินการเพิกถอนหรือยกเลิกได้อีกต่อไป การลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จึงเหมือนพอกความผิดให้กับการกระทำความผิดในเรื่องสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชาในอดีตทั้งหมด

ธปท.เดินหน้าสาองปัญหา 'สหกรณ์ออมทรัพย์-ลดต้นทุนเอสเอ็มอี'

รายงาน REPORT

สนาครแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงยุทธศาสตร์งานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่าน มา และภาพรวมการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี ระหว่างปี 2560-2562 ท่ามกลาง ความผันผวนและความเสี่ยง

มากขึ้นธปท.ต้องฝ่าคลื่นลมด้วย เครื่องมือที่มีภายใต้ 3 ส่วนงาน สำคัญคือ รักษาเสถียรภาพ เศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็ นเสถียรภาพทางการเงิน สถาบัน การเงิน และระบบชำระเงิน รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมความ ยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจไทย ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งใน องค์กรที่เผชิญความท้าทายจาก เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง สิ่ง

เหล่านี้เป็นพันธกิจสำคัญในปี 2562

“การทำงานของธปท. ใน 1 ปีข้างหน้า ต้องเร็วและ กว้างขึ้น เพราะเศรษฐกิจโลก กำลังเข้าสู่ภาวะปกติและสภาพ คล่องลดลง และเรื่องสงคราม การค้าและปัญหามิรัฐศาสตร์ โลก รวมถึงการเลือกตั้งที่จะมี ขึ้น ต้องติดตามความต่อเนื่อง ของโครงการลงทุน เพราะมีผล

ต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งกลางปี 2562 เราจะทำแผน 3 ปีข้างหน้า โดยจะรวมประเด็นใหม่ๆ เข้าไป ซึ่งแผนยุทธศาสตร์จะยืดหยุ่น และเปลี่ยนไปตามบริบทและ สภาพในตอนนี้” **วิโรจน์ สันติ ประภพ** ผู้ว่าการ ธปท.กล่าว สำหรับแผนยุทธศาสตร์

หน้า **23**



ข่าวต่อ sIn.

ระยะ 3 ปี ทำได้แล้ว 65% ไม่ว่าจะ เป็น 1. ระบบการชำระหนี้ ซึ่งทำได้เร็วกว่าแผน ทั้งการลดค่าธรรมเนียม การชำระหนี้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ของภาคประชาชนทำได้ค่อนข้างดี แต่ในภาคธุรกิจยังเดินค่อนข้างช้ากว่าแผน เช่น การใช้เช็คที่ภาคธุรกิจยังคงใช้อยู่ส่วนหนึ่งเพราะควบคุมค่าใช้จ่ายภายใน และสามารถตรวจสอบได้ จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อไป

2.ฐานข้อมูล(Data Analytic) ดีกว่าตั้งใจและเร็วกว่าคาด สามารถนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดออกมาตรการ เช่น เกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน หรือ มาตรการควบคุมอสังหาริมทรัพย์ และ 3. เสถียรภาพระบบการเงิน ที่ต้องดูความเชื่อมโยงทั้งหมด ทั้งกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องสร้างความร่วมมือเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลาม สิ่งที่ต้องทำต่อคือ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องมือการเงินหลากหลาย ทั้งระดมทุนในตลาดเงินตลาดทุน และลงทุนในต่างประเทศ

จุดที่ยังท้าทายและไม่ได้ผลต้องเร่งทำคือ การเข้าถึงบริการทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ต้นทุนโอนเงินที่เป็นรายการ (Transaction) ถูกกลบ แต่ต้นทุนการโอนเงินข้ามพรมแดนหรือต่างประเทศยังสูง แม้จะมีเทคโนโลยีมาช่วยให้ต้นทุนถูกลง เช่น Blockchain แต่ยังไม่ใช้เฉพาะกลุ่ม ซึ่งธปท.อนุญาตให้นำ Information Base Lending มาใช้ในการพิจารณาสินเชื่อได้ โดย

เฉพาะลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็กๆ หรือ SSME ที่เริ่มนำมาใช้มากขึ้น สุดท้ายคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยังเป็นความเสี่ยงของระบบ เพราะมีเงินฝากราว 15-20% ของทั้งระบบ ซึ่งเรื่องได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) แล้วที่จะให้กระทรวงการคลัง ธปท. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกระดับธรรมภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมวางหลักเกณฑ์เพื่อปิดช่องโหว่

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธปท.กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยเปรียบเหมือนเรือที่มีความผันผวนไม่แน่นอน ความเสี่ยงหลากหลายและไม่ชัดเจนทำให้ประเมินได้ยาก ธปท.จึงต้องนำประสบการณ์ผสมผสานนโยบายที่มีหลายเครื่องมือมาใช้เหมือนถ้วยชามสลัดที่ต้องผสมกันนโยบายอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภาวะในแต่ละช่วงเวลา ■

ยันสเปกถนนยาง1หมู่บ้านไม่เอื้อใคร

● ลั่นตรวจเข้มคุณภาพ-ใช้ได้ทั้งน้ำยางสด-ชั้น

นายฤทธิชัย บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมว่า กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จัดทำคู่มือก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) สำหรับงานท้องถิ่นแล้ว ซึ่งจะนำไปใช้สร้างถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ของรัฐบาล ซึ่งคู่มือดังกล่าวเป็นแบบมาตรฐานไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ใคร ใช้ได้ทั้งน้ำยางสดและน้ำยางข้น บริษัทเอกชนที่ประมูลงานได้สามารถนำไปผสมกับสารผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของน้ำยางพาราให้มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมตามที่กำหนดได้ไว้

ส่วนมาตรฐานถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ จะมีกรรมการตรวจสอบความหนาแน่นและความทนทานก่อนตรวจรับ โดยต้องรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 12 ตัน รวมทั้งมีความกว้างและระยะทางเป็นไปตามสัญญา โดยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทั้งหมด กระทรวงเกษตรฯไม่สามารถสั่งการได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกษตรกร

ชาวสวนยางได้รับประโยชน์จากดำเนินโครงการดังกล่าว จึงสั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดจุดรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร เพื่อให้บริษัทเอกชนที่รับทำโครงการทำถนนยางพาราซื้อยางโดยตรงจากเกษตรกร ช่วยเร่งระบายน้ำยางออกจากมือเกษตรกรให้มากที่สุด ซึ่งโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตรดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่จะเอื้อประโยชน์ระบบการทำถนน เป็นการเพิ่มปริมาณความต้องการใช้ยาง สร้างเสถียรภาพให้กับราคายางได้

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ว่าการ กยท.กล่าวว่า การจัดทำคู่มือสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) สำหรับงานท้องถิ่นของกรมทางหลวงนั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกันในแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนการนำยางพาราไปใช้ทำถนน ด้วยการนำน้ำยางสดหรือน้ำยางข้นผสมกับสารผสมเพิ่ม (NR-Pleblend) เพื่อปรับปรุงคุณภาพและปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของน้ำยางพาราให้นำมาใช้ทำถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตรได้มาตรฐาน ส่วนของราคากลางที่กรมบัญชีกลาง

ออกมาทั้ง 2 ฉบับ คือ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 4 ซึ่งต่างกันในเรื่องกระบวนการและราคา โดยประมาณการราคา ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ใ้ดังกล่าวนี้ สำหรับหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 2 กำหนดจากราคาน้ำยางข้น FOB และมีกระบวนการทำถนนแบบผสมในโรงผสม เมื่อทดลองคิดราคาตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลางอยู่ที่ประมาณ 1.23 ล้านบาทต่อกิโลเมตร (กว้าง 6 เมตร) และสำหรับหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 4 กำหนดจากราคาของน้ำยางสด ตามประกาศราคาของ กยท. และขั้นตอนทำถนนเป็นวิธีการแบบใช้รถเกี่ย (Motor Glade) เมื่อทดลองคิดราคาตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลางอยู่ที่ประมาณ 1.12 ล้านบาทต่อกิโลเมตร (ถนนกว้าง 6 เมตร) ซึ่งราคาที่แท้จริงขึ้นอยู่กับกระบวนการประมูลงานแต่ละท้องที่ และการจัดซื้อจัดจ้างทำถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ก็ขึ้นอยู่กับส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆว่าจะสะดวกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบใด

ชูยโสธรโมเดลเมืองเกษตรอินทรีย์ ขยายพื้นที่ผลิตเพิ่มช่องทางตลาด

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “Yasothon Organic Fair” ที่ศาลากลางจังหวัดยโสธรว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรแบบอินทรีย์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาสรางคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและสร้างผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ไม่ต้องวิตกต่อภาวะราคาเหมือนผลผลิตการเกษตรทั่วไป โดยกระทรวงเกษตรฯคัดเลือกรายจ.ยโสธร เป็นจังหวัดต้นแบบทำเกษตรอินทรีย์ของประเทศหรือเรียกว่า “ยโสธร โมเดล” เนื่องจากเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์มานาน มีการรวมกลุ่มเหนียวแน่น พัฒนาระบบการผลิตในวิถีเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่อง ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน จึงเป็นตัวอย่างในการรณรงค์ส่งเสริมให้จังหวัดอื่นนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเสริมสร้างการทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอย่างยั่งยืน

การจัดงาน “เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” หรือYasothon Organic Fair ครั้งนี้ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แสดงให้เห็นว่าจ.ยโสธร มีศักยภาพความพร้อมต่อการก้าวไปเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ โดยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร ทั้งนี้ จากการที่จังหวัดกำหนดทิศทางการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจน เป็นการพัฒนาสรางเสริมด้านการเกษตรมาถูกทาง เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก เพราะสินค้า

เกษตรอินทรีย์ดีต่อสุขภาพ อีกทั้ง แต่ละประเทศได้กำหนดมาตรฐานรับรองสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์ของประเทศของตน ซึ่งไทยก็ได้มีมาตรฐานต่างๆ ทั้งกระบวนการเพาะปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูป “รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาสินค้าอินทรีย์ของไทยออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ การจัดงานครั้งนี้เป็นการนำเสนอความเป็นอินทรีย์ของจ.ยโสธร สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้เห็นศักยภาพการทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพิ่มช่องทางการตลาด แสดงศักยภาพและพัฒนาการความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรให้เป็นที่รับรู้ ทั้งนี้ จ.ยโสธร เป็นจังหวัดที่เกษตรกรรวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์อย่างเข้มแข็ง เป็นสังคมมีน้ำใจเอื้ออาทร แบ่งปันองค์ความรู้ ไม่มุ่งค้ากำไรเพียงอย่างเดียว จึงเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอินทรีย์ในระดับโลกได้” นายวิวัฒน์ กล่าว

หลังจากนั้น รมช.เกษตรฯเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อ.เขื่อนแก้ว จ.ยโสธร แหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรอินทรีย์ที่ช่วยพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพด้านการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสามารถแก้ปัญหาการเกษตร ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังร่วมกิจกรรมปล่อยปลาและกบลงสระน้ำบริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ และปลูกต้นรวงผึ้งด้วย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 26 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13759

Col.Inch: 14.68

Ad Value: 13,212

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 39,636

Clip: Black/White

ภาพขาว: ยืนหนังสือ



ยืนหนังสือ : นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะ เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อยื่นหนังสือยื่น
ยื่นร่างพ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พ.ศ.... ฉบับของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ณ กระทรวงเกษตรฯ เมื่อเร็วๆ นี้



ส่องสนช.คลายล็อก 'กัญชา' กับ 'จุดดำ' ที่ยังไม่ได้แก้

ถือเป็นการพลิกโฉมประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ทำให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงยาไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อยาเสพติดประเภท "กัญชา" ที่เคยเป็นสิ่งต้องห้ามของมนุษยเกือบทั่วโลกถูกนำมาให้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ความพยายามผลักดันให้ "กัญชา" เป็นพืชที่ใช้ในรักษาผู้ป่วยเกิดขึ้นมาสู่กระยะหนึ่ง หลังจากหลายๆ ประเทศเริ่มพัฒนาพืช "สายเขียว" ให้กลายมาเป็น "ยาขนานเอก"

มาถึงวันนี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ..... เพื่อ "คลายล็อกกัญชา" ให้ใช้ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นฉบับที่นายสมชาย แสวงการ เป็นประธานกรรมาธิการ พิจารณา ด้วยเสียงเอกฉันท์ 166 เสียง และงดออกเสียง 13 เสียง

ในด้านเนื้อหาสาระที่สนช.เห็นชอบนั้น พบการปรับแก้ไขในหลายประเด็น อาทิ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ จากเดิมในพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 กำหนดให้มี 17 คน ได้ "เพิ่มเติมอีก 8 คน" โดยเพิ่มปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้สนช.เพิ่มอำนาจของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด โดยเฉพาะให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออก รวมถึงเห็นชอบประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องที่หน่วยงานราชการเสนอ



ขณะที่รายละเอียดของการปลดล็อกยาเสพติดประเภทกัญชาและกระท่อม ตามร่างกฎหมายนั้น ระบุว่า กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ทางราชการ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม ให้พหุภาพเพื่อใช้รักษาโรคในปริมาณที่จำเป็น โดยต้องมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย

ประยุทธ์ หรือหมอพื้นบ้าน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

ทั้งนี้สำหรับปริมาณที่ควบคุมในการครอบครอง ยังกำหนดว่า “หากพบการครอบครองปริมาณเกิน 10 กิโลกรัม ให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อจำหน่าย” ขณะที่การครอบครองเพื่อใช้เป็นการรักษาโรค ใช้เพื่อปฐมพยาบาล หรือเหตุฉุกเฉิน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยหากพบผู้ใดที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกและปรับ

นอกจากนี้ในส่วนการขออนุญาตผลิต นำเข้าส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง กัญชาและกระท่อม ตามกฎหมายให้สิทธิ เฉพาะ 1.หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือการเรียนการสอนวิชาด้านการแพทย์ เกษตรศาสตร์ 2.หน่วย



งานรัฐที่มีหน้าที่ป้องกัน ปราบปรามและแก้ปัญหา ยาเสพติด หรือสภากาชาดไทย 3.ผู้ประกอบการวิชาชีพเครื่องช่วยแพทย์ทั้งไทย และหมอพื้นบ้าน ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 4.สถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาและวิจัย และเรียนด้านการ

แพทย์ 5.ผู้ประกอบการอาชีพเกษตรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย

6.ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

7.ผู้ป่วยที่เดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาเสพติดติดตัว 8.ผู้ขออนุญาตที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถส่งต่อให้กับทายาทหรือผู้ได้รับความยินยอมได้ กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเสียชีวิตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ไม่เพียงเท่านั้นยังคลายล็อกให้ทดลองเพาะปลูก

ผลิตและทดสอบ เสพหรือครอบครองในปริมาณที่กำหนด ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นสมควร แต่ต้องเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดหรือป้องกัน ปราบปราม และแก้ปัญหา ยาเสพติดให้โทษ

ขณะที่บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ต้องถูกจำคุกและถูกลงโทษปรับด้วย อาทิ การครอบครองเพื่อจำหน่าย ไม่ถึง 10 กิโลกรัม จำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท, ครอบครองเกิน 10 กิโลกรัม จำคุก 1- 15 ปี ปรับ 1 แสน- 1 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ในร่างกฎหมายกำหนดให้เมื่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 3 ปี ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ทบทวนการให้ใบอนุญาตทุกๆ 6 เดือน

แม้ว่าสนช.จะมีมติ “คลายล็อกกัญชา” แต่เชื่อว่าทุกอย่างจะราบรื่น เมื่อ “มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)” ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องดังกล่าวว่า เป็นการเล่น “ปาที แหกตาประชาชน” เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีกรยกเลิกคำขอ “สิทธิบัตร 3 คำขอ” ของบริษัทยาต่างชาติ คือคำขอที่

1101003758 (การใช้ไฟโตแคนนาบินอยด์ หรือสารผสมของสารดังกล่าวในการรักษาโรคลมบ้าหมู) คำขอที่ 0501005232 (วิธีการสำหรับการทำให้ทรานส์(-)- เตลตา9 -เตตราไฮโดรแคนนาบินอล และทรานส์(+)- เตลตา9 -เตตราไฮโดรแคนนาบินอล บริสุทธิ์) และคำขอเลขที่ 0601002456 (ส่วนผสมเชิงเภสัชกรรมที่ออกฤทธิ์ของแคนนาบินอยด์สำหรับรูปแบบขนาดยาที่ถูกรับปรุง) ตามที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เคยแถลงต่อสภา

ทั้งนี้กลุ่มมูลนิธิชีววิถีมองว่าแม้จะมีการคลายล็อกกัญชา แต่หากยังไม่มีการยกเลิก 3 คำขอสสิทธบัตรดังกล่าว เชื่อว่าในอนาคตการครอบครอง สิทธิบัตรกัญชาคงเป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

“กฎหมายคลายล็อกกัญชา ซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วย ผู้ประกอบการในประเทศ และเกษตรกรที่หวังจะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จะกลายเป็น “ปาที” ระดับชาติ โดยมีผู้ได้ประโยชน์เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่และบริษัทข้ามชาติที่ครอบครองสิทธบัตรกัญชาในที่สุด และเมื่อสภาผ่าน พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ เพื่อคลายล็อกกัญชาให้ใช้ทางการแพทย์ได้ ก็ไม่มีสิทธิประกันใดๆ ว่าสิทธบัตรของต่างชาติจะถูกยกเลิกไป”

ทั้งนี้ในมุมมองของ “วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ”

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 26 ธันวาคม 2561

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6203

หน้า: 1 (บนซ้าย), 4

Col.Inch: 93.37

Ad Value: 205,414

PRValue (x3): 616,242

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ส่องสนช. คลายล็อก 'กัญชา' กับ 'จุดดำ' ที่ยังไม่ได้แก้

ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิตดีแสดงความคิดเห็นได้อ่าง น่าสนใจว่า ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลไม่ได้สนใจปกป้อง คนไทย แม้วันนี้ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ที่มีกัญชา เตรียมใช้ทางการแพทย์จะผ่านสนช.แล้ว ซึ่งทุกคน คาดหมายว่าควรจะยกเลิกสิทธิบัตรก่อนกฎหมาย มีผล แต่เมื่อความจริงปรากฏ กรมทรัพย์สินทาง ปัญญาไม่ได้ดำเนินการยกเลิก 3 คำขอสิทธิบัตรตั้ง กล่าวดังต่อไปนี้ พวกคุณเหล่านี้ไม่ทำอะไรเลย ไม่ได้ฟังเสียงประชาชน ไม่ฟังเสียงของนักวิจัยไทย เลย แบบนี้คือหมกตบตาประชาชนหรือไม่ แค่นี้ยัง หลอกกลาง แล้วอนาคตจะฝากความหวังอย่างไร

ขณะที่ “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” คณบดี สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจะดำเนินการยื่นเรื่อง ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะ ผู้ได้รับผลกระทบจากการขอจดสิทธิบัตรของต่าง ชาติ และหลังปีใหม่นี้ก็นำข้อมูลจากการรวบรวม ของฝ่ายกฎหมายทั้งหมดยื่นฟ้องกรมทรัพย์สิน ทางปัญญาทันที เพื่อให้กรมยกเลิกคำขอจด สิทธิบัตรก่อนที่กฎหมายจะมีการประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา

สิ่งนี้คือมุมมองและการตั้งข้อสังเกตที่มี ความเป็นไปได้ ซึ่งเรื่องนี้คงต้องรอให้รัฐบาลและ ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจง พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น...การคลายล็อกกัญชาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่มี แนวคิดรัฐสวัสดิการสวยงามแต่ปลายทางสุดท้ายจะเป็น อย่างไรคงต้องดูกันต่อไป...?